

อันมีหน้าที่ ได้ กำหนดไว้ชัดเจนแล้ว ใน พระราชกำหนด

เราทราบว่า ท่านทั้งหลาย ย่อมมีความ รักใคร่ซื่อตรงต่อ ทั่วเรายิ่งนัก จึงเชื่อว่า ท่านทั้งปวง คงจะเต็มใจพร้อมกัน รั้งปฏิบัติ ประพฤติ ตามพระราชกำหนด ซึ่งเรา ได้ตั้งขึ้นไว้ แล้วมีความนับถือรักใคร่ พระ อรรคราชเทวี อันเรา ได้ตั้งไว้ เป็นผู้สำเร็จ ราชการแผ่นดิน เหมือนที่ท่านทั้งหลาย มีความรักใคร่ นับถือ ทั่วเราเองนั้น ทุกประการ

เราได้สั่ง ให้ พระ อรรคราชเทวีรักษา ราชการในหน้าที่ อันสำคัญยิ่งนี้ ทั่วการ ประ ฏิบัติ อธิษฐานน้ำใจ ให้ตั้ง อยู่ใน ความ สติย์ ขรรม อัน ประเสริฐ ซึ่งเป็น ขรรม อัน พระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ ทรง ประ ฏิบัติ อธิษฐาน ใน พระราชหฤทัย มิให้อคติ ทั้งหลาย สืบประการ มาครอบงำ ใน สัน คานใด ให้มี ความ ทรนดา ปราณี แต่ตั้งใจ ทำ นุบำรุง ทั่ว ไปใน พระ บรม วงษา มงษ์ แต่ ข้า ราชการ ฉ้ายหน้า ฉ้ายใน แต่ สมาน พราหมณ์ อาจารย์ ประ ชา รามฎูร ทั่ว พระราช อาณาจักร แต่ อา ริ คังใจเป็น ขรรม ต่อ สม ทั้ง หลายน อัน จะมา ยิง พระ นครนี้ แต่ รักษา สัญญา ทั้ง ปวง อัน ได้ทำไว้แล้ว คง เราได้ ประพฤติ ประ ฏิบัติ ต่อ ท่านทั้งหลาย ๒๔ ปี มา แล้วนั้น

เราหวังใจว่า ด้วยความ สุจริต อัน มีอยู่ แล้ว ใน สัน คาน แห่ง พระ อรรคราช เทวี แต่ ด้วยความจงรักภักดีที่ เธอมีต่อ ทั่วเรา คง จะ ประ พฤติ ตาม ที่ เราหวังใจ แต่ ที่ เราได้ แะหน้า นี้ ทุก ประ การ

บัดนี้ เพื่อ จะให้ ท่าน ทั้ง หลายน ได้ ทราบ เรา จึง สั่ง ให้ อาน พระราช กำหนด ซึ่ง เรา ตั้ง ไว้ แล้วนั้น ใน ที่ สยามคณินคณิน ขอ ให้ ท่าน ทั้ง ปวง ได้ ตั้งใจ พึง ทั่ว กำหนด อัน นี้ แต่ ประ พฤติ ตาม สืบไป ทุกประการ เทอญ



สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

กรม บังคม ทูล พระ กรุณา

ขอ เสด็จ ฝ่า ลของ อดิ พระบาท ปดเกล้า ปด กระหม่อม การ ซึ่ง ทรง พระ กรุณา ไปรดเกล้า ใ้ ว่าง พระราช หฤทัย จะ ให้ ข้า พระ พุทเจ้า เป็น ผู้ สำเร็จ ราชการ แผ่น ดิน ต่าง พระองค์ ในเวลาที่ จะ ทรง พระ อุตสาหะ เสด็จ ไป ประพาศ ทวีปยุโรป เพื่อ พระ ราช ประสงค์ จะ ทรง ทำนุ บำรุง ราชการ บ้าน เมือง แล อาณา ประชา รามฎูร ให้เจริญ รุ่งเรือง ยิ่ง ขึ้น ใน ครั้งนี้ พระเดช พระคุณ เป็น ดั่งเกล้า ๑ ศาที่ สุข มีได้

ราชการ แผ่นดิน เป็น สำคัญ การที่ จะ บังคับ ขันยุชา ข่อม เป็น ภาวะ อันหนัก แลยาก ยิ่ง กว่า การ ทั้งปวง เป็น อัน มาก ข้า พระ พุท เจ้า เป็นแต่ สักดิ์ ถึง ว่า มีน้ำใจ จงรัก ต่อ ราชการ บ้าน เมือง ซึ่งเป็น ชาติ ภูมิ ของ คน อยู่เป็น ที่ สุข ที่ จะ รั้ง เป็น ผู้ สำเร็จ ราชการ ต่าง พระองค์ บังคับ ขันยุชา ราชการ บ้าน เมือง ก็ ยังมี ความ วิทก อยู่ เป็น อัน มาก เพราะ การ ที่ ยาก ทั่วก็ ยังมี ได้ คุ้ม เคย บังคับ ขันยุชา มา แต่ ก่อน

แต่ ก็ แล เห็น ทั่ว เกด้า ทั่ว กระหม่อม

อยู่ว่า ในครั้งนี้ ทรง พระราชดำริห์ พร้อม
 ด้วยท่านเสนาบดี แล ข้า ราชการผู้ใหญ่ซึ่ง
 เป็น ประธาน ใน ราชการ แผ่นดิน เห็น ว่า
 ข้า พระพุทธเจ้า สมควร จะ รั้ง สมณของ พระเทศ
 พระคุณ เป็นผู้ สำเร็จ ราชการ ต่าง พระองค์
 ที่ไว้ ทรง พระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ ตั้ง
 พระราชกำหนดขึ้นไว้ เป็น ขรรค์ทางที่
 ข้า พระพุทธเจ้า จ. ใ้ปฏิบัติ รักษา ราชการ
 ด้วย ใ้เอา ใ้สรว ความ แนะ นำ ของ พระบรม
 วงษานวงษ์ แล ข้า ราชการผู้ใหญ่ทั้งปวง
 ที่ มีความ คุ้น เคย ใน ราชการ เป็น การ ออก
 หนน กำลิ่ง ข้า พระพุทธ เจ้า อีก ชัน หนึ่ง แล
 ที่ สุก ทั่ว ข้า พระพุทธ เจ้า ก็ เป็น ข้า ทูล
 ถอง ธลิต พระบาท แม้ มี พระราช ประสงค์
 จะ ใ้ สมณของ พระเทศ พระคุณ ประการ ไค ถึง
 แม้ การ นั้น จะ เป็น ความ ยาก ลำบาก แก่
 ข้า พระพุทธเจ้า สัก เพียง ไค นำที่ ของ ข้า
 พระ พุทธ เจ้า ก็มี แต่ อย่าง เดียว แต่ ที่ จะ
 ต้อง รั้ง สมณของ พระเทศ พระคุณ ตาม พระบรม
 ราช ประสงค์ ใน ใ้ผ้า ถอง ธลิต พระบาท
 เพราะ เหตุ เหล่า นี้ ข้า พระพุทธ เจ้า ก็ เต็ม
 ใจ รั้ง สมณของ พระเทศ พระคุณ ใน ตำแหน่ง
 ผู้ สำเร็จ ราชการ แผ่นดิน ต่าง พระองค์ ใน
 สมัย ที่ เสด็จ ประพาศ ทวีป ยุโรป ครั้ง นี้ แล
 จะ รักษา ราชการ ตาม พระ บรมราช ประสงค์
 โดย ความ ซื่อ สัตย์ สุจริต เต็ม กำลิ่ง แล สติ
 ขัน ญา ของ ข้า พระพุทธ เจ้าทุก ประการ
 แต่ ที่ ข้า พระพุทธเจ้า จะ รักษา ราชการ
 สมณของ พระเทศ พระคุณ ใน ครั้ง นี้ จะ สามารถ
 ใ้ ราชการ ย้าน เมือง เรียบ ร้อย เร็ว ญ อยู่ ใ้
 ก็ จำ ต้อง เอา ใ้สรว ความ พร้อม เปรียง แล

สติ ขัน ญา อุตสาหะ ของ พระบรม วงษาน
 วงษ์ แล ข้า ราชการ ผู้ใหญ่ ผู้ น้อย ซึ่ง มี
 ความจงรัก ภักดี ต่อ ใ้ผ้า ถอง ธลิต พระ
 บาท แล ราชการ ย้าน เมือง ช่วย กัน รักษา
 ราชการ ตาม นำที่ โดย เต็ม กำลิ่ง ทั่ว กัน
 ถ้า การ เป็น ไป ใ้ดัง นั้น แล ด้วย เตะ
 พระ บารมี ใน ใ้ผ้า ถอง ธลิต พระบาท ปก
 เกล้า ปก กระทบ ้อม ราชการ ย้าน เมือง ก็ พะ
 จะ ทรง ใ้ ว่า จะ เรียบ ร้อย เร็ว ญ อยู่ ใ้ พระ
 บรม ราช ประสงค์ ตลอด เวลา กว่า จะ เสด็จ
 กลับ ใ้คืน สู่ พระ นคร ขอ เตะ



คำ ของ พระเจ้า น็อง ยาเฮอ
 เจ้าฟ้า กรม ขุน นริศรา นูวัตติวงษ์

กราบ บังคม ทูล พระ กรุณา แทน
 พระบรมวงษานวงษ์ แล เสนาบดี ทั้งปวง

— ๐ —

ขอ เตะ
 โดย กระแส พระราชดำริห์ แสวง พระบรม
 ราช ประสงค์ ที่ จะ ใ้ เสด็จ พระราชดำเนิน
 ประพาศ ใน ทวีป ยุโรป เป็น ที่ ทราบ ทั่ว กัน
 ฌมหาสมาคมนั้น ข้า พระพุทธเจ้า ขอ พระราชทาน
 พระบรม ราชวโร กาศ กราบ บังคม ทูล พระ
 กรุณา จำเพาะ ส่วน ตัว แล ดิฉ เขา ฉันทา
 นุมิตี แต่ พระบรม วงษานวงษ์ แล เสนาบดี ที่
 หลาย ที่ จะ ใ้ กราบ บังคม ทูล พระกรุณา
 ใ้ ทราบ ใ้ผ้า ถอง ธลิต พระบาท ว่า ข้า พระ
 พุทธเจ้า ทั้ง หลาย มีความ ซื่อ ชม ยิระดี โดย
 พระมหา กรุณา อธิคุณ อัน ใ้ ทรง ทำ หนุ ข้าง
 ข้า พระพุทธเจ้า ทั้ง หลาย มา แก่ ทั่ว ญ เป็น ฌ